



AMY KHÔNG KIẾM ĐƯỢC TIỀN

Những điều đẹp đẽ nhất trên đời đến từ lao động, do bàn tay khéo léo của con người sáng tạo ra.



Maxim Gorky⁽¹⁾ (Liên Xô)

Amy là một cô bé vô cùng đáng yêu, hoạt bát và lễ phép. Cô bé luôn cười thật tươi khi chào hỏi mọi người nên ai cũng yêu quý. Thế nhưng, Amy có một thói quen xấu, đó là hể làm việc gì, cô bé đều lơ đãng, mất thời gian cho những suy nghĩ viển vông.

Gia đình Amy không giàu có, cha cô bé chỉ là công nhân nông trường. Cùng làng cô bé có bác Thornton kinh doanh sạp hàng hoa quả. Sạp hàng của bác chuyên buôn bán các đặc sản trong vùng (như dâu tây chẳng hạn) rất là đắt khách.

(1) Nhà văn kiệt xuất của nền văn học Nga thế kỉ 20.



Những câu chuyện truyền cảm hứng

Một hôm, bác Thornton bảo cô bé Amy nghèo khó rằng: "Amy yêu quý, cháu có muốn kiếm chút tiền không?"

"Có ạ!" Amy phấn khởi đáp. "Cháu vẫn mong mua được một đôi giày mới, nhưng mãi mà chẳng có tiền."

"Thế thì được, Amy ạ", bác Thornton nói, "đạo này dâu tây rất được ưa chuộng, hàng về không đủ bán. Bác nghe nói nông trại nhà Grin có rất nhiều giống dâu đẹp. Họ còn cho phép tất cả mọi người đến hái thoả thích cháu ạ."





"Cháu cũng được đến đó hái dâu ạ?" Amy hỏi.

"Ừ, đương nhiên là được," bác Thornton nói tiếp, "cháu hãy đi hái rồi mang về bán cho bác. Bác sẽ mua hết chỗ dâu tây cháu mang tới với giá 13 xu một cân."

Amy hớn hờ chạy về nhà tìm giỏ, đội chiếc mũ chống nắng lên đầu, sẵn sàng đi hái dâu tây.

Trước khi ra khỏi cửa, nghĩ đến chuyện sắp kiếm được tiền mua giày mới, Amy không kìm nổi niềm vui. Cô bé nghĩ bụng: "Giờ hẵng còn sớm, lát nữa đi cũng chưa muộn. Giờ mình phải tính xem nếu hái được 5 cân dâu tây thì kiếm được bao nhiêu tiền."

Thế là cô bé lôi một cây bút và tấm bảng nhỏ ra, chăm chú tính toán và nhanh chóng tính được kết quả.

"Ôi, tận 65 xu liền, thế là đủ để mua giày mới rồi!"

"Nếu hái 12 cân dâu tây thì sao nhỉ?" Cô bé lại bắt đầu tính toán.

"Trời đất ơi, mình sẽ kiếm được tận 1 đô và 56 xu."

Amy lại tiếp tục tính, nếu như cô bé hái được 50 cân, 100 cân 200 cân... thì sẽ được bác Thornton trả bao nhiêu tiền.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa, cô bé ăn thật nhanh, rồi vội vội vàng vàng chạy về phía nông trại. Nhưng, vừa bước chân tới nông trại, cô bé đã thấy



Những câu chuyện truyền cảm hứng

rất nhiều cậu bé đến từ trước bữa trưa và hái gần hết dâu tây.

Cuối cùng, Amy chỉ hái được mỗi một cân dâu tây.

Không thực hiện được giấc mơ kiếm tiền, Amy ủ rũ lê bước về nhà. Trên đường, cô bé nghĩ đến lời dặn của cô giáo: "Hễ có công việc, ta phải tranh thủ bắt tay làm ngay, bởi một người hành động thực sự luôn chiến thắng hàng trăm kẻ chỉ biết mơ mộng viễn vông."



Rèn đức tính tốt

Amy không kiếm được tiền là bởi trước khi bắt tay vào việc, cô bé đã lãng phí thời gian cho những suy nghĩ viễn vông không thiết thực. Nghĩ mà không làm đồng nghĩa với việc đặt ra vô số mục tiêu nhưng lại không thực hiện. Khi đó, những mục tiêu cho dù tốt đẹp đến mấy cũng khó thành hiện thực. Nếu các em có những kế hoạch hay, ý tưởng lớn, thì đừng chỉ nghĩ suông, mà hãy bắt tay vào làm luôn nhé!





Nhấn nút yêu thương

Hãy hành động

Rất nhiều người từng có những mục tiêu, ước mơ cực kì lớn lao, nhưng rất ít người có thể thực hiện được chúng. Đơn giản là vì, đa số chúng ta thường chỉ nghĩ chứ không làm, quen dành quá nhiều thời gian để mơ mộng mà hiếm khi hành động cụ thể vì mục tiêu đó.

Con người ta, một khi xác định được mục tiêu, muốn gặt hái thành công, cần bắt đầu từ hành động. Chẳng hạn, khi Edison nghĩ rằng: "Tôi muốn phát minh ra một công cụ chiếu sáng." Ông lập tức lao vào nghiên cứu, sau hàng nghìn lần thất bại, cuối cùng ông đã phát minh ra đèn điện, mang đến nguồn ánh sáng hiện đại hơn cho nhân loại.

Đã nghĩ thì phải bắt tay vào làm và phải kiên trì với con đường đã chọn. Muốn nâng cao thành tích học tập, ta nên mạnh dạn thử các phương pháp học hay. Muốn khám phá những sự vật mới, ta cần tìm hiểu, khám phá trong thực tiễn. Một nhà văn người Anh tên là Benjamin từng nói, tuy hành động chưa chắc có thể mang lại kết quả khiến ta vừa lòng, nhưng không hành động thì chắc chắn sẽ chỉ có được một kết quả hoàn toàn không vừa ý. Ai cũng muốn gặt hái những thành tựu nhất định. Vậy thì, các em còn chờ gì nữa mà không trở thành người thuộc trường phái hành động, tích cực, nỗ lực để đạt được thành công?





MANG ĐIỀU HÂU LÊN VÁCH ĐÁ

*Tư tưởng cũng giống như sức khỏe,
hễ quá an nhàn rảnh rỗi, sẽ có cảm giác
như ốm bệnh.*



Charles Dickens⁽¹⁾ (Anh)

Một ông lão nọ đi đốn củi trong rừng. Tình cờ, ông trông thấy một chú chim to bằng con gà con mới nở. Nhưng đáng vẻ nó trông rất kì lạ.

Vì con chim còn nhỏ quá, lại chưa biết bay nên ông lão quyết định mang nó về nuôi.

Con trai ông lão cực kì nghịch ngợm. Cậu nhốt chú chim nọ vào trong chuồng gà, cho gà mẹ nuôi nấng. Gà mẹ không hề phát hiện ra sự lạ, nó chăm sóc chú chim hệt như con của mình.

Chú chim mỗi ngày một lớn. Dần dà, người ta phát hiện ra rằng nó chính là một con điều hâu.

(1) Nhà văn, nhà phê bình xã hội nổi tiếng người Anh.



Ban đầu, mọi người lo lắng rằng khi lớn lên, điều hâu sẽ ăn thịt đàn gà.

Nhưng không, chú điều hâu nọ vẫn sống hòa thuận bên đàn gà. Đàn gà cũng không sợ chú mà chỉ sợ những con điều hâu chao lượn trên bầu trời.

Một thời gian sau, dân làng cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh điều hâu và đàn gà chung sống hòa thuận. Nếu có nhà nào bị mất gà, họ lập tức nghi ngờ chú điều hâu nọ. Họ cho rằng, điều hâu rất cuộc vẫn là điều hâu, chúng sinh ra là để ăn thịt gà. Ngày càng có nhiều người bất mãn, kéo đến yêu cầu ông lão giết chú điều hâu hoặc thả chú đi thật xa, không bao giờ trở về nữa. Nhưng sau một thời gian dài sống chung với điều hâu, gia đình ông lão đều yêu quý chú. Không ai trong nhà nỡ giết nó. Cuối cùng, họ quyết định thả điều hâu đi, để nó về với thiên nhiên.

Nhưng họ thử rất nhiều cách mà không thể thả điều hâu đi được. Họ mang điều hâu đến một nơi rất xa, nhưng chỉ vài ngày sau, nó đã tìm được đường về. Họ đuổi đánh, không cho nó vào nhà... nhưng điều hâu vẫn không chịu bỏ đi. Cuối cùng, họ hiểu ra rằng, điều hâu nhớ ngôi nhà thân yêu, không nỡ rời xa cái tổ ấm áp và thoải mái của mình.

Sau đó, một ông lão khác trong làng bảo: Hãy trao con điều hâu đó cho tôi, tôi sẽ đưa nó về với trời xanh, không bao giờ trở lại đây nữa.



Những câu chuyện truyền cảm hứng

Thế rồi ông lão ấy mang điều hâu đến một vách đá cheo leo, ném nó xuống vực sâu hun hút. Mới đầu, chú điều hâu rơi tự do hết như một hòn đá. Nhưng khi gần chạm đất, nó bỗng dưng rộng đôi cánh, lấy thẳng bằng rồi nhẹ nhàng vỗ cánh, bay vút lên tận trời xanh. Thì ra, trời xanh mới chính là ngôi nhà thực sự của nó.





Điều hâu càng bay càng cao, càng bay càng xa, dần dần chỉ còn một chấm đen nhỏ, khuất khỏi tầm mắt mọi người. Nó bay đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa.



Ren đức tinh tốt

Tương tự như chú điều hâu trong câu chuyện, con người thường đắm chìm trong cuộc sống an ổn thoải mái, không muốn thay đổi, không muốn đột phá. Nhưng sự quyến luyến đó thường đi đôi với trời buộc, khiến ta không thể vượt qua chính mình. Muốn thành công, đôi khi ta cần biết cách từ bỏ. Hãy dũng cảm từ bỏ sự an nhàn và dũng cảm tiến về phía trước.





Nhấn nút yêu thương

Đương đầu với thử thách trên đường đời

Trong cuộc sống, ai cũng phải đối mặt với một lựa chọn: say mê với cuộc sống an nhàn thoải mái hay dũng cảm trải nghiệm một thế giới mới lạ đầy thử thách mà mình chưa từng biết tới? Có người nói rằng, sống là phải biết hưởng thụ. Nói cách khác, ta nên sống an nhàn thư thái. Ngược lại, cũng có người nói rằng, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở những thành tựu ta đạt được. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta không ngừng phấn đấu vì ước mơ. Thực ra, cuộc sống cũng như một tách trà, không tách trà nào đắng mãi hay ngọt mãi một vị. Lúc nào chúng ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn thư thả, nhưng cơ hội để khám phá đường đời kì diệu thì không phải luôn chờ sẵn. Đứng trước ước mơ và cơ hội, có lúc ta cần tạm buông bỏ sự thoải mái vốn có, nỗ lực một phen, để nếm trải đủ mọi hương vị của tách trà cuộc sống.

Chú điều hâu sống cùng đàn gà nên quen với cuộc sống “com bưng nước rót”, không thể biết được niềm vui của việc sải cánh giữa bầu trời trong xanh? Chúng ta cũng vậy, nếu luôn sống sung sướng, thì sao có thể hiểu được niềm vui tột cùng sau mỗi lần cố gắng. Nếu biết dũng cảm đặt mình trước đầu sóng ngọn gió, kiên định vượt qua mọi phong ba bão táp, chắc chắn ta sẽ cảm nhận được những sắc màu đa dạng của cuộc sống.

